

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

Số: 48 /QĐ- UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tuy Phước, ngày 15 tháng 01 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo,  
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  
và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện Khóa X, kỳ họp thứ 14 ngày 29/12/2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 (Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND), về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu chi ngân sách cấp huyện năm 2016 (Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND), về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 (Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND),

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 trên địa bàn huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Thủ trưởng các phòng, ban huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung Quyết định này và Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của UBND huyện để xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, địa phương mình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3; (thực hiện)
- UBND tỉnh ( báo cáo);
- TTHU, TTHĐND huyện (báo cáo);
- CT các PCTUBND huyện;
- Mặt trận và các đoàn thể huyện;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT. T.70 b

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Thuận**

**NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**  
**chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội**  
**và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBND*  
*Ngày 15/01/2016 của UBND huyện)*

Năm 2015 diễn ra trong bối cảnh có nhiều yếu tố thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhân dân, của các cấp, các ngành trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả khả quan: Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Tổng sản phẩm địa phương (GDP) theo giá cố định năm 1994 tăng 10,3% (KH 10,4%); trong đó, giá trị tăng thêm của các ngành: Nông, lâm, thủy sản tăng 3,5% (KH 3,8%); Công nghiệp, xây dựng tăng 13% (KH 13%); Dịch vụ tăng 13,2% (KH 13,2%). Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khá, ước thực hiện là 203.051 triệu đồng, đạt 147,08% so KH tỉnh, đạt 106,81% KH huyện, tăng 18,32% so cùng kỳ. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có tiến bộ; đời sống nhân dân trong huyện cơ bản ổn định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành còn có những thiếu sót khuyết điểm, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của các cấp, các ngành nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Năm 2016 là năm đầu của kế hoạch 5 năm 2016-2020, là năm có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của huyện trong bối cảnh dự báo kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhất là sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, nhu cầu nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu là rất lớn trong khi ngân sách còn hạn hẹp, diễn biến thời tiết diễn ra bất thường, thiên tai, hạn hán và dịch bệnh gia súc, gia cầm,... tác động đến nền kinh tế của huyện, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong huyện. Do đó, cần phải có sự quyết tâm cao trong việc quán triệt và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra, theo đó mục tiêu chung của năm 2016 là: Tập trung phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế huyện gắn với

bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực văn hoá xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khắc phục nhanh những hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2016 đã được HĐND huyện khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 14:

- Tổng giá trị sản xuất của các ngành tăng 8,5% (theo giá so sánh 2010), trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 4%; Công nghiệp, xây dựng tăng 10,3% ; Dịch vụ tăng 10,7%.

- Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản - công nghiệp và xây dựng - Thương mại và dịch vụ trong giá trị sản xuất (giá thực tế): 33% - 47% - 20% ;

- Sản lượng lương thực có hạt đạt 104.520 tấn, trong đó: Sản lượng lúa đạt 101.865 tấn ;

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,6 triệu đồng/năm/người;

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 8%;

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 204.552 triệu đồng, trong đó: Thu tiền sử dụng đất 85.000 triệu đồng.

- Xây dựng 03 trường đạt chuẩn quốc gia;

- Giảm tỷ suất sinh: 0,2‰;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 11,7%;

- Duy trì 13 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020;

- Duy trì 13/13 Trạm Y tế xã, thị trấn có bác sỹ;

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 73%;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5% theo tiêu chí mới;

- Tạo việc làm tăng thêm cho 1.000 lao động;

- Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch 57% ;

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95%;

- Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao;

- Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn XH.

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2016, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các giải pháp chủ yếu sau đây:

#### **Phần thứ nhất:**

### **NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH**

## THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

### **1. Duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.**

Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiệu quả, bền vững. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi; chú trọng chỉ đạo đưa sử dụng các loại giống mới năng suất, chất lượng cao; thúc đẩy mở rộng cơ giới hoá trong sản xuất; xây dựng và nhân rộng các mô hình thu nhập cao trên một đơn vị diện tích canh tác. Huy động tối đa các nguồn lực của toàn xã hội để tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2016 có thêm 02 xã Phước Sơn và Phước Lộc đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Về **trồng trọt**, tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất nhất là bảo đảm cơ cấu giống, chất lượng giống, lịch thời vụ, chuyển toàn bộ diện tích lúa từ 3 vụ sang 2 vụ/ năm. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại cho cây trồng, tăng cường công tác chống hạn giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Khuyến khích phát triển hoa cảnh và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, ổn định diện tích cây trồng cạn ở những vùng đã thực hiện và mở rộng ở những vùng có điều kiện. Duy trì triển khai thực hiện tốt cánh đồng lớn với quy mô mỗi vùng cánh đồng mẫu lớn từ 50 ha trở lên; triển khai thí điểm cánh đồng lớn (xã Phước Hưng) trong năm 2016. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà” để tăng năng suất, hiệu quả và gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện kiểm tra chặt chẽ chất lượng giống, chuẩn bị nguồn giống để cung ứng gieo sạ các vụ sản xuất trong năm, phấn đấu tỷ lệ sử dụng giống kỹ thuật, lúa lai trên 98% diện tích. Khuyến khích phát triển cơ giới hóa trong sản xuất, nhân rộng việc sử dụng công cụ sạ hàng.

Về **chăn nuôi**, tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm, khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại, gia trại gắn với an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường. Vận động, hướng dẫn mở rộng mô hình vỗ béo bò, chăn nuôi bò thịt có năng suất cao gắn với phát triển trồng cỏ phục vụ chăn nuôi và chăn nuôi heo hướng nạc thâm canh. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là việc tiêm phòng và quản lý con giống, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm. Xây dựng Đề án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao hộ gia đình giai đoạn 2016-2020.

Về **lâm nghiệp**, tập trung ổn định và phát triển rừng sản xuất; triển khai trồng cây nhân dân; kiểm tra, hướng dẫn nhân dân bảo vệ, chăm sóc rừng trồng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

Về **thủy sản-diêm nghiệp**, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn ngư dân sản xuất đúng lịch thời vụ. Tiếp tục thực hiện kiểm tra con giống thủy sản gắn với xử lý môi trường nuôi, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Tăng

cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng phương tiện khai thác thủy sản bị cấm: Xung điện, xiết máy, bom hút, lưới lồng,... ở mặt nước tự nhiên, nhất là trên đầm Thị Nại. Tiếp tục vận động diêm dân nhân rộng mô hình sản xuất muối trải bạt nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng muối.

Về *xây dựng nông thôn mới*, đẩy mạnh việc lồng ghép các chương trình, đề án gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được ở 04 xã (P. Hưng, P. Nghĩa, P. Thành, Phước An ); triển khai, hướng dẫn 07 xã còn lại xây dựng kế hoạch để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020; riêng 02 xã Phước Sơn và Phước Lộc tập trung nguồn lực để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Xây dựng Kế hoạch thực hiện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Về *quản lý các HTX NN*, tổ chức tổng kết thực hiện Đề án 03 của Huyện ủy, Kế hoạch 312 của UBND huyện về củng cố các HTX NN trên địa bàn huyện; xây dựng Chương trình hành động của Huyện ủy về đổi mới và phát triển các HTX NN giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác quản lý tài chính, vốn quỹ và thu hồi nợ đọng; hỗ trợ thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

Về *thủy lợi và phòng chống thiên tai*, xây dựng và triển khai tốt phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016; tổ chức nạo vét kênh mương, quản lý chặt chẽ nguồn nước tưới để phục vụ nước tưới cho sản xuất, dân sinh. Tiếp tục xét, bố trí và di dời dân vùng đặc biệt nguy hiểm vào khu tái định cư Quảng Vân, Phước Thuận và Huỳnh Giản, Phước Hòa.

## **2. Quản lý có hiệu quả tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường**

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm 2016-2020 và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là các khu tái định cư thuộc Quốc lộ 1 A. Tiếp tục phối hợp tổ chức giao dứt điểm số giấy chứng nhận QSD đất theo dự án Vlap còn lại cho nhân dân đối với các trường hợp đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định; tăng cường chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định. Tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện theo Luật đất đai năm 2013. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tập trung xử lý kiên quyết các trường hợp lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép; tiếp tục điều chỉnh bảng giá đất các loại; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh đền bù giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015; xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020 và năm 2016. Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các đơn vị khai thác khoáng sản, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom rác

thải sinh hoạt và Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư. Thực hiện mua bổ sung 01 xe thu gom rác thải để mở rộng địa bàn thu gom rác sinh hoạt, giảm ứ đọng rác trong nhân dân.

### **3. *Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ; thu hút đầu tư.***

Tiếp tục triển khai các giải pháp kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư lấp đầy 2,49 ha còn lại của Cụm công nghiệp Phước An, trong đó ưu tiên thu hút các dự án có quy mô lớn, ô nhiễm môi trường mức thấp nhất, tạo bước chuyển dịch mạnh cơ cấu sản xuất công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển may công nghiệp trên địa bàn, xây dựng thương hiệu nem chả Chợ Huyện, Bánh ít. Quan tâm công tác khuyến công, phát triển các làng nghề truyền thống và các cơ sở chế biến nhỏ ở nông thôn. Chú trọng công tác xúc tiến thương mại, vận động các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đưa hàng Việt về nông thôn; thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chú trọng tăng cường các biện pháp kiểm soát, bình ổn giá cả, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Huy động và khuyến khích các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế vào các dự án thương mại, dịch vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa, các chợ trong hệ thống quy hoạch được duyệt. Quan tâm quảng bá các làng nghề truyền thống, xúc tiến du lịch, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, các sự kiện thể thao nhằm thu hút du khách.

### **4. *Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng***

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng, đảm bảo việc đầu tư có trọng điểm, theo đúng quy hoạch và kế hoạch được duyệt. Tiếp tục rà soát, giải quyết những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đã được phê duyệt, nhất là các dự án trọng điểm của huyện. Khắc phục tình trạng hoàn tất thủ tục đầu tư và tiến độ thi công còn để kéo dài. Tiếp tục thực hiện chương trình bê tông giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương theo kế hoạch được duyệt. Xây dựng Kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong việc lập và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại các xã, thị trấn, nhằm kiểm soát nợ đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục triển khai mở rộng quy hoạch trung tâm xã Phước Sơn đã phê duyệt và hoàn chỉnh quy hoạch xã Phước Lộc theo hướng đạt đô thị loại V; lập các quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở hạ tầng khu phía Tây Nam thị trấn Tuy Phước, phía Đông Bắc xã Phước Hòa và các khu chức năng tại thị trấn Tuy Phước và Diêu Trì. Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn phù hợp với sự phát triển của địa phương. Hoàn thiện một số cầu dân sinh còn bất cập tạo kết nối giao thông thuận lợi phục vụ nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục duy trì việc khai thác, cung cấp nước sạch

cho nhân dân; đầu tư nâng cấp nhà máy nước Phước Thuận để đủ lượng nước cung cấp cho nhân dân.

#### **5. *Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra***

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác nguồn thu để tăng thu cho ngân sách, nhất là đẩy mạnh công tác thu nợ thuế còn tồn đọng, đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thu - chi, quản lý ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách huyện, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm chi ngân sách, hạn chế các khoản chi phát sinh chưa thật sự cấp bách, chống lãng phí, chống tham nhũng trong chi tiêu công. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp có thu. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn.

#### **6. *Quan tâm phát triển văn hóa xã hội, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân***

Tăng cường công tác quản lý *giáo dục và đào tạo*, tiếp tục thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- đào tạo; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, thực hiện phổ cập các cấp học, đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, triển khai xây dựng 03 trường chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các trường Mầm non ngoài công lập; giám sát chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm; triển khai hiệu quả các giải pháp giảm thiểu số lượng học sinh lưu ban, bỏ học. Quan tâm chỉ đạo thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2011-2020. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực tham gia phát triển giáo dục và đào tạo. Chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, phát triển các hình thức dạy nghề, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo các chương trình, đề án đã được phê duyệt.

Thực hiện tốt công tác *y tế* dự phòng, chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn 11,7%. Tiếp tục duy trì 13/13 xã, thị trấn có bác sỹ và đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho ngành y tế, đồng thời huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực y tế, vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đi đôi với việc tăng cường y đức, thái độ ứng xử và phục vụ bệnh nhân của đội ngũ nhân viên y tế. Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với hành nghề y dược tư nhân. Tích cực tuyên truyền, chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu giảm tỷ suất sinh 0,2%, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,8%, chú trọng vận động giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 73%.

Nâng cao chất lượng các hoạt động *văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục thể thao*. Xây dựng Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; tiếp tục đầu tư quy hoạch, xây dựng, bảo vệ, trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình văn hóa, nhất là Đền thờ Danh nhân văn hóa Đào Tấn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ văn hóa. Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, đầu tư nâng cao chất lượng các môn thể thao thành tích cao. Xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục- thể thao 2016-2020. Tập trung tuyên truyền Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2016. Xây dựng kỷ yếu Tuy Phước 30 năm đổi mới và phát triển, Đề cương tập sách ảnh Tuy Phước thành tựu chính trị, văn hóa nhiệm kỳ 2016-2020 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin từ huyện đến xã, thị trấn đến năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện phát triển công nghệ thông tin về mô hình Văn phòng điện tử, Một cửa điện tử. Nâng cao chất lượng tin bài, hoạt động của hệ thống truyền thanh và Trang thông tin điện tử huyện.

Triển khai thực hiện tốt các chính sách *đảm bảo an sinh xã hội*, xây dựng Kế hoạch giảm nghèo- giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh việc triển khai các chương trình, đề án đã ban hành về giảm nghèo- giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm tăng thêm cho 1.000 lao động và tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5% (theo tiêu chí mới). Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công, người nghèo, trẻ em và các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quan tâm thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, an toàn vệ sinh lao động. Tiếp tục vận động các nguồn đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức nhân đạo, từ thiện để cứu trợ kịp thời cho nhân dân các vùng gặp thiên tai, lũ lụt, khó khăn. Triển khai tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2016, đảm bảo đạt kế hoạch tỉnh giao.

**7. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở**, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Xây dựng Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2020. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quyết định hành chính; chấn chỉnh và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "Một cửa, "Một cửa liên thông"; triển khai hệ thống "Một cửa điện tử" tại huyện; quan tâm chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng công tác đào



tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức để có đủ phẩm chất và năng lực thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tổng kết hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Tập trung công tác *tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật* cho cán bộ và nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo, bảo đảm lợi ích, phát huy quyền làm chủ gắn với trách nhiệm của người dân. Tăng cường công tác thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành; tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của các Tổ hòa giải cơ sở; tăng cường thi hành án dân sự đối với các trường hợp có điều kiện thi hành.

8. Đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh *phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí*. Tiếp tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

9. *Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.*

Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Xây dựng Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ và kết hợp thực binh chống khủng bố vận hành theo cơ chế Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ và các chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã và lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện. Tham mưu Huyện ủy ban hành Chương trình hành động khóa XXI về công tác đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đẩy mạnh các hoạt động tấn công trấn áp tội phạm, các tệ nạn xã hội; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông; đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

10. *Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.* Thực hiện việc rà soát, phân công, phân cấp và làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và trách nhiệm của người đứng đầu trong bộ máy hành chính, cải tiến nội dung điều hành, giảm bớt hội họp, dành thời gian đi cơ sở để kiểm tra nắm tình hình giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra; đồng thời, chỉ đạo, giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành.

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chính

sách, pháp luật trên địa bàn huyện; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2016.

## **Phần thứ hai**

### **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung Quyết định này và Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của UBND huyện để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng phải có sự đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện và báo cáo định kỳ cho UBND huyện. Đối với những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện mà vượt quá thẩm quyền cần tập hợp và đề xuất để UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, đi cơ sở nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tốt nhiệm vụ ở từng địa phương, đơn vị.

3. UBND huyện tổ chức các hội nghị trực báo, chuyên đề với các ngành, các địa phương để kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND huyện; định kỳ hoặc đột xuất Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện về làm việc tại các xã, thị trấn để trực tiếp kiểm tra, giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở; đồng thời duy trì việc hội ý lãnh đạo UBND huyện 02 tuần/lần và hàng tháng, hàng quý họp UBND huyện để kiểm điểm tình hình và đề ra các biện pháp giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn chỉ đạo, điều hành.

4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn.

5. Trước ngày 15/11/2016, các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn phải kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Quyết định này của cơ quan, đơn vị, địa phương mình báo cáo bằng văn bản cho UBND huyện thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp xây dựng báo cáo đánh giá của UBND huyện./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Thuận